

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025

Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025 trên địa bàn huyện; UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025 trên địa bàn huyện Sơn Tây (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

#### I. Mục đích, yêu cầu

1. Bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT của Nhân dân trong dịp Lễ, Tết, nhằm phòng ngừa, hạn chế vi phạm về TTATGT và tai nạn giao thông (TNGT).

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT. Phấn đấu giảm TNGT cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) và không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025.

4. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ công tác kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tham gia giao thông; kết hợp với kiểm tra, trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm.

#### II. Các nội dung trọng tâm

1. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sâu rộng đến tận các thôn, xã nhằm tạo ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật TTATGT, thực hiện các biện pháp phòng, tránh TNGT, nhất là tuyên truyền không được uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và người dân trên địa bàn huyện.

2. Chủ động xây dựng phương án huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm có lưu lượng người tham gia giao thông nhiều; nhanh chóng giải tỏa hành khách ùn đọng, tuyệt đối không để hành khách phải ở lại trong đêm 30 Tết; xây dựng phương án phân luồng giao thông và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các khu vực tổ chức Lễ hội và trên các tuyến đường trọng điểm.

3. Tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây ra TNGT đường bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra lái xe sử dụng chất ma túy, uống rượu, bia, các chất kích thích, chạy quá tốc độ, quá số người, quá tải, quá khổ, coi nói thùng xe; chở quá vạch dấu môn nước an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật; không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đuối; không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn ...; Chủ động đề ra các biện pháp không để xảy ra ùn tắc giao thông, ngăn chặn không để đua xe trái phép xảy ra, kể cả tình trạng xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao làm ảnh hưởng đến TTATGT, trật tự công cộng.

4. Tập trung kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật của xe ô tô chở khách, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách của doanh nghiệp; Kiểm tra phương tiện thủy chở khách và các điều kiện bảo đảm an toàn tại các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

5. Tăng cường kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí mặt đường hư hỏng, khơi thông hệ thống thoát nước, lắp đặt bổ sung biển báo, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đặc biệt tại các đoạn đường đèo, dốc, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế...; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các đoạn đường đang thi công, mặt đường phải đảm bảo an toàn phục vụ cho người và phương tiện đi lại.

### **III. Trách nhiệm thực hiện**

#### **1. Công an huyện**

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự và TTATGT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu Xuân 2025 theo chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện. Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT trên đường bộ, đường thủy nội địa; trong đó, tập trung xử lý các chuyên đề vi phạm ma túy, nồng độ cồn; coi nói thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; tốc độ, vận tải hành khách, hàng hóa; sử dụng giấy tờ giả và các hành vi là nguyên nhân chính gây TNGT. Chủ động phương án bảo đảm TTATGT phục vụ đêm Giao thừa, bắn pháo hoa chào năm mới Ất Tỵ 2025; phòng ngừa, ngăn chặn các vụ gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe, cô vũ đua xe trái phép, các

vụ việc chống đối, không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông.

b) Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm nâng cao ý thức của người dân, góp phần phòng ngừa TNGT; kịp thời thông báo, cảnh báo các khu vực, địa bàn thường xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông và các thông tin hướng dẫn, hỗ trợ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông từ xa, phục vụ ứng phó kịp thời với các tình huống phức tạp, xảy ra trên các tuyến giao thông trọng điểm (tuyến đường Trường Sơn Đông, tuyến đường tỉnh lộ 623, tuyến đường ĐH83 (Sơn Tân- Sơn Lập)...). Triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác bảo đảm TTATGT và dẫn đoàn của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đi kiểm tra, thăm hỏi, chúc Tết; các đoàn khách đến thăm, làm việc tại huyện, bảo đảm an toàn, thông suốt.

d) Tổ chức lực lượng thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân làm ăn xa về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập... bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông.

## 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

a) Kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do thiên tai gây ra trong thời gian qua; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý. Yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công thuộc phạm vi quản lý khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo trì; thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo giao thông, vệ sinh công trường, cảnh báo, che chắn, bảo vệ công trình để không ảnh hưởng đến TTATGT, hoàn trả lòng đường để phục vụ cho Nhân dân đi lại an toàn, êm thuận trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ (*hoàn thành trước ngày 23/01/2025*).

b) Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tập trung chỉ đạo tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tin, bài viết về công tác bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về bảo đảm TTATGT khi tham gia giao thông cho người dân. Trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định;

đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt; kế hoạch tổ chức, thực hiện phục vụ vận tải Tết.

4. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa – Thể thao huyện: Tăng cường thời lượng, chuyên mục và nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời về tình hình TNGT, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp Tết, cũng như cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra TNGT đường bộ, đường thủy nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội; thông tin về phương án tổ chức, phân luồng giao thông.

#### 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các Trường tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; quán triệt tới gia đình phụ huynh không cho học sinh sử dụng mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định, tuân thủ quy định pháp luật khi sử dụng xe đạp điện, mặc áo phao khi đi đò, không tụ tập, cò vũ đua xe trái phép và đi xe dàn hàng ngang gây cản trở và ùn tắc giao thông.

6. Phòng Y tế: Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã bố trí tăng cường các ca trực và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị cấp cứu tại các trạm y tế, Trung tâm Y tế để kịp thời hỗ trợ và cấp cứu nạn nhân bị TNGT.

#### 7. UBND các xã

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang và khi đi từ đường nhánh ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

b) Tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, nhất là trên các tuyến giao thông, khu vực trọng điểm...; Kiểm tra, rà soát xác định các điểm mất an toàn giao thông trên địa bàn quản lý, việc bảo đảm an toàn giao thông tại các cầu treo, cầu dân sinh, tạm ngừng khai thác những công trình không bảo đảm an toàn.

c) Tăng cường kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí mặt đường hư hỏng, khơi thông hệ thống thoát nước, lắp đặt bổ sung biển báo, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt tại các đoạn đường đèo, dốc, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế...; yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo giao thông, vệ sinh công trường, cảnh báo, che chắn, bảo vệ công trình để không ảnh hưởng đến TTATGT, hoàn trả lòng đường để phục vụ cho Nhân dân đi lại an toàn, êm thuận trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ (*hoàn thành trước ngày 23/01/2025*).

d) Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, thanh niên xung kích của địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn giao thông trên địa bàn, tập trung ở những địa bàn có điểm tham quan, du lịch, khu vui chơi giải trí, các khu vực có tình hình giao thông phức tạp.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội: Tích cực tham gia công tác bảo đảm TTATGT, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia cảnh giới, hướng dẫn giao thông, tổ chức chốt gác tại các điểm có nguy cơ cao về TNGT.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này; phân công người trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự ATGT trong 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (*từ ngày 25/01/2025 đến hết ngày 02/02/2025*) về Ban An toàn giao thông huyện (*qua phòng Kinh tế và Hạ tầng, cụ thể: Báo cáo nhanh gửi trước 10 giờ 30 phút hằng ngày; báo cáo tổng hợp của 09 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ gửi trước 11 giờ 30 phút ngày 02/02/2025*) để tổng hợp báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

Giao Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông huyện tổng hợp báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình hình bảo đảm trật tự ATGT trong 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (*báo cáo nhanh gửi trước 12 giờ 00 phút hằng ngày; báo cáo tổng hợp của 09 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ gửi trước 14 giờ 00 phút ngày 02/02/2025*).

**Nơi nhận:**

- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Mặt trận và các Hội đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- TV Ban ATGT huyện;
- UBND các xã;
- C, PCVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Khuyến**